



NEWS RELEASE

baaqmd.gov



ĐỀ PHÁT HÀNH NGAY LẬP TỨC: Ngày 8 tháng Một năm 2024

LIÊN HỆ: communications@baaqmd.gov

Địa Hạt Không Khí hợp tác với các nhà lãnh đạo cộng đồng tại Bayview Hunters Point/Southeast San Francisco để xây dựng kế hoạch giảm mức độ không công bằng về ô nhiễm không khí cũng như hỗ trợ sức khỏe cộng đồng

Công chúng được mời tham gia cuộc họp khởi động để đưa ra thắc mắc và đóng góp ý kiến

SAN FRANCISCO – Hôm nay, Cơ Quan Quản Lý Chất Lượng Không Khí Vùng Vịnh đã thông báo về việc xây dựng kế hoạch giảm thiểu ô nhiễm, giúp cải thiện chất lượng không khí và sức khỏe tại địa phương ở Bayview Hunters Point/Southeast San Francisco.

Để gỡ bỏ những gánh nặng ô nhiễm không cân xứng tồn tại ở các khu phố Bayview Hunters Point và Southeast San Francisco, với sự hợp tác của Marie Harrison Community Foundation và Bayview Hunters Point Community Advocates, Địa Hạt Không Khí sẽ xây dựng Kế Hoạch Giảm Thiểu Phát Thải trong Cộng Đồng (Community Emissions Reduction Plan, CERP). CERP sẽ đóng vai trò là một kế hoạch chi tiết để cải thiện chất lượng không khí tại địa phương trong cộng đồng Vùng Vịnh có ý nghĩa lịch sử và giàu văn hóa này.

Viên chức điều hành của Địa Hạt Không Khí là Tiến Sĩ Philip Fine cho biết: “Quy trình do cộng đồng quản lý này sẽ chú trọng đến các khu phố chịu tác động nghiêm trọng từ những bất công về môi trường, bất bình đẳng về sức khỏe cũng như chất lượng không khí kém đã tồn tại từ lâu. Chung tay cùng cộng đồng, chúng tôi đang hợp tác để giải quyết gánh nặng bất bình đẳng về ô nhiễm không khí ở Southeast San Francisco, cùng với đó, chúng tôi mong muốn khởi động quy trình này nhằm đạt được mục tiêu mang lại không khí sạch hơn cho cộng đồng năng động này”.

Kế hoạch cuối cùng sẽ thiết lập các giải pháp tập trung vào sức khỏe cộng đồng, xoay quanh trọng tâm là các ưu tiên về chất lượng không khí của cộng đồng với các bên tham gia triển khai gồm Địa Hạt Không Khí, Hội Đồng Tài Nguyên Không Khí California và cộng đồng đó. Một ban chỉ đạo dựa trên cộng đồng, phản ánh cơ cấu đa dạng của cộng đồng này sẽ họp hàng tháng để dẫn dắt quy trình xây dựng kế hoạch. Các cư dân được khuyến khích tham dự cuộc họp khởi động vào lúc **5:00 chiều, Thứ Ba, ngày 16 tháng Một tại Phòng Alex Pitcher của Southeast Community Center nằm ở 1550 Evans Avenue tại San Francisco.**

Bên cạnh West Oakland, Richmond-North Richmond-San Pablo và East Oakland, Bayview Hunters Point/Southeast San Francisco với phạm vi chủ yếu nằm trong Địa Hạt 10 là khu vực thứ tư thực thi Dự Luật Hạ Viện (Assembly Bill, AB) 617 ở Vùng Vịnh. Trong kế hoạch này, chúng ta nỗ lực nhằm mục tiêu xác định và đẩy nhanh các hành động mới được cộng đồng lựa chọn ngoài những chương trình hiện có của tiểu bang và khu vực để trực tiếp giảm thiểu tình trạng phát thải và tiếp xúc với ô nhiễm không khí tại địa phương.

Bayview Hunters Point/Southeast San Francisco là một trong những cộng đồng đa dạng về chủng tộc và nền tảng kinh tế nhất tại Vùng Vịnh San Francisco. Thu nhập bình quân đầu người bằng khoảng một nửa so với thu thập bình quân đầu người ở khu vực đô thị lớn hơn của San Francisco. Xét trên toàn bộ San Francisco, khu vực này là một trong những khu vực có tỷ lệ tử vong cao nhất và là một trong những khu vực có tỷ lệ tuổi thọ thấp nhất. Bayview Hunters Point/Southeast San Francisco là nơi tập trung đáng kể chất thải nguy hại cùng các cơ sở công nghiệp và thương mại khác. Nguồn ô nhiễm di động lớn nhất đến từ các xa lộ I-280 và I-101.

AB 617 là luật của tiểu bang công nhận rằng mặc dù California đã chứng kiến những cải thiện to lớn về chất lượng không khí nhưng không phải tất cả các cộng đồng đều được hưởng lợi như nhau, đồng thời, một số cộng đồng nằm gần xa lộ, cảng, khu công nghiệp hoặc các nguồn ô nhiễm tích tụ khác cần được chú trọng thêm và bổ sung tài nguyên để giảm mức tiếp xúc với ô nhiễm.

Cơ Quan Quản Lý Chất Lượng Không Khí Vùng Vịnh là cơ quan khu vực chịu trách nhiệm bảo vệ chất lượng không khí và khí hậu toàn cầu trong Vùng Vịnh gồm chín quận. Kết nối với Địa Hạt Không Khí qua [Facebook](#), [X](#), [Instagram](#) và [YouTube](#).

#

Air District Communications Office
375 Beale Street, Suite 600, San Francisco, CA 94105
[Trang Chủ của Địa Hạt Không Khí](#) | [Thông Cáo Báo Chí](#)